

**BÁO CÁO****sơ kết công tác 9 tháng đầu năm,  
nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020**

-----

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh vừa tập trung cao cho công tác phòng chống đại dịch Covid-19, vừa chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng... Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh chủ động vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, phòng chống dịch Covid-19, đạt được những kết quả quan trọng.

**A. KẾT QUẢ CHỦ YẾU****I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN; HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI****1. Công tác xây dựng Đảng**

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước<sup>1</sup>. Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19<sup>2</sup>. Tiến hành sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh theo quy định<sup>3</sup>. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án của Trung ương<sup>4</sup>.

a) Đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đến ngày 07/8/2020, 15/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh hoàn thành tổ chức đại hội; sớm

<sup>1</sup> Đã ban hành 01 Nghị quyết, 01 Thông tri, 04 Chương trình, 01 Quy định, 02 Đề án, 10 Kế hoạch...; Tiến hành sơ kết, tổng kết 02 Nghị quyết, 13 Chỉ thị, 04 Quy định, 01 Hướng dẫn... của Trung ương và của tỉnh. Đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo 11 văn bản của Trung ương.

<sup>2</sup> Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 05 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

<sup>3</sup> Trong đó: 02 Nghị quyết, 13 Chỉ thị, 04 Quy định, 01 Hướng dẫn...

<sup>4</sup> Đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo 11 văn bản của Trung ương.

hơn 20 ngày so với kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng: Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; đã đánh giá nghiêm túc, khách quan, toàn diện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo quy định. Công tác tuyên truyền và tổ chức phục vụ Đại hội được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Từ ngày 23 đến ngày 25/9/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã diễn ra và thành công tốt đẹp: Đại hội đã bầu một lần đủ 53 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 22 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết; thông qua Nghị quyết với quyết tâm cao trong nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã họp phiên thứ nhất; bầu đủ 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

b) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 09/3/2018 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Đã quyết định hợp nhất 02 Đảng bộ Khối để thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh<sup>5</sup>; Đôn đốc các đơn vị hoàn thiện 17 Đề án cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW để triển khai thực hiện trong năm 2020<sup>6</sup>... Tiếp tục thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với một số chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý<sup>7</sup>. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo quy định<sup>8</sup>. Hoàn thành tổ chức thi

<sup>5</sup> Theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

<sup>6</sup> Bao gồm: 03 Đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; 14 Đề án thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

<sup>7</sup> Kiện toàn, bầu bổ sung 06 đ/c UVBCH Đảng bộ tỉnh, 01 đ/c Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; kiện toàn, bổ sung 17 lượt cán bộ tham gia UVBCH, UVBTV các đảng bộ trực thuộc, bổ nhiệm 08 đ/c, bổ nhiệm lại 07 đ/c, hiệp y bổ nhiệm lại 02 đ/c, luân chuyển, điều động 02 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, kéo dài thời gian giữ chức vụ: 02 đ/c.

<sup>8</sup> Tính đến ngày 20/9/2020, đã thực hiện chế độ, chính sách cho 223 cán bộ thôi tái cử cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó: cấp xã 195 đồng chí, cấp huyện 28 đồng chí (Khối Đảng, đoàn thể: 13 đồng chí).

tuyển, thi và xét nâng ngạch công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể của tỉnh. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch<sup>9</sup>. Đẩy mạnh hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 5.913 đảng viên.

c) Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống các sản phẩm văn hóa độc hại. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư về công tác quản lý và tổ chức lễ hội... Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nam Định lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

d) Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các kiến nghị tại Thông báo số 722-TB/UBKTTW ngày 20/11/2019 của UBKT Trung ương. Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Hướng dẫn, cho ý kiến về Đề án nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra đối với 267 tổ chức đảng, 269 đảng viên; Tiến hành giám sát đối với 150 tổ chức đảng, 84 đảng viên; Thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng<sup>10</sup> và 197 đảng viên<sup>11</sup>, trong đó có 23 cấp ủy viên các cấp.

e) Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phát hiện,

<sup>9</sup> Quyết định cử định cử 41 cán bộ, công chức đi dự các lớp Cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện chính trị khu vực I Hà Nội tổ chức; cử 28 cán bộ, công chức các cơ quan Đảng đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tổ chức, kiểm tra, dân vận, văn phòng cấp ủy theo kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương.

<sup>10</sup> Trong đó: Khiển trách 01, cảnh cáo 01.

<sup>11</sup> Trong đó: Khiển trách 148, cảnh cáo 37, cách chức 8, khai trừ 4.

xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp và xử lý các phản ánh, kiến nghị của nhân dân<sup>12</sup>. Chỉ đạo chấn chỉnh công tác thanh tra, việc ban hành kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. Triển khai Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng<sup>13</sup>. Đôn đốc, theo dõi các vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm<sup>14</sup>. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng<sup>15</sup>.

f) Phê duyệt nội dung giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020. Tích cực triển khai kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Ban hành Thông tri lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội hội người cao tuổi cơ sở nhiệm kỳ 2021-2025. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

## **2. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội**

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tinh tiếp tục tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao, xây dựng đô thị văn minh; tham gia tuyên truyền và thực hiện phong trào “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”... Một số hoạt động chủ yếu:

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai Dự án PAPI về nâng cao năng lực quản lý hành chính và dịch vụ công cấp tỉnh năm 2020. Tổ chức đo lường, đánh giá

<sup>12</sup> Trong 9 tháng đầu năm, 100% các đồng chí bí thư cấp xã, bí thư cấp huyện đã tổ chức tiếp dân theo quy định; Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp 58 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị.

<sup>13</sup> Bao gồm: Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

<sup>14</sup> Theo dõi, nắm tình hình 15 vụ án liên quan đến chức vụ, tham nhũng; Đến nay, đã xét xử 10 vụ án; đang điều tra, truy tố 05 vụ.

<sup>15</sup> Kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa 05 vụ việc ra khỏi diện theo dõi của Trung ương.

sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM nâng cao năm 2019. Phát động rộng rãi đợt ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19<sup>16</sup>. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội khóa XIV và kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII. Hỗ trợ xây mới 45 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 17 nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”<sup>17</sup>.

- Hội Cựu chiến binh tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương Hội về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và công tác quy hoạch cán bộ Hội nhiệm kỳ 2022-2027. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội cựu chiến binh các cấp. Đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt công tác tình nghĩa, chính sách. Phối hợp chuyển mã quyền lợi bảo hiểm y tế cho 1.478 hội viên.

- Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2020-2025; tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triển khai thực hiện Đề án Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023. Hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”<sup>18</sup>.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Phát động thi đua và triển khai thực hiện chủ đề “90 năm hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”; Chương trình “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2020. Phát động ủng hộ xây dựng Quỹ học bổng Hoàng Ngân năm 2020<sup>19</sup>. Phối hợp tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”<sup>20</sup>.

- Hội Nông dân tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; biểu dương các điển hình nông dân tiêu biểu và tổng kết phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020. Xây dựng mô hình điểm chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023; mô hình điểm Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu

<sup>16</sup> Đến nay, MTTQ tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 6,5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

<sup>17</sup> Với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

<sup>18</sup> Đến nay, đã vận động được 2.723 triệu đồng.

<sup>19</sup> Đến nay số tiền ủng hộ được 756 triệu đồng.

<sup>20</sup> Tổ chức trao tặng và hỗ trợ hội viên phụ nữ xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An số tiền 87 triệu đồng.

nại, tố cáo của nông dân. Triển khai xây dựng Quỹ “Mái ấm nông dân” năm 2020<sup>21</sup>; vận động nông dân tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu<sup>22</sup>.

- Đoàn Thanh niên tỉnh đẩy mạnh hoạt động “Tuổi trẻ Nam Định tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Phát động và triển khai Tháng thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Nam Định sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Đánh giá giữa nhiệm kỳ (2017-2022) kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Phối hợp tổ chức “Ngày chủ nhật đỏ” lần thứ XI năm 2020<sup>23</sup>.

### 3. Công tác chính quyền

Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các kỳ họp để thông qua một số nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh<sup>24</sup>; đã biểu quyết thông qua 42 nghị quyết tại các kỳ họp. Tổ chức tốt các hoạt động giám sát chuyên đề theo kế hoạch đề ra; trong đó: Thường trực HĐND tỉnh tiến hành 02 cuộc; các Ban của HĐND tỉnh tiến hành 02 cuộc.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (giai đoạn 2020-2025). Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã; Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn (xóm), tổ dân phố. Chỉ đạo rà soát, xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26 của Chính phủ. Triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020. Thông báo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2018. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 đứng thứ 39/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2018. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật.

<sup>21</sup> Đến ngày 15/9/2020 đã vận động được số tiền trên 300 triệu đồng.

<sup>22</sup> Vận động hội viên thực hiện các mô hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn; làm vệ sinh môi trường, tham gia bảo hiểm y tế...

<sup>23</sup> Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 4.592 người tham gia hiến máu, tiếp nhận được 3.929 đơn vị máu.

<sup>24</sup> Kỳ họp thứ 13, 14, 15 HĐND tỉnh khóa XVIII.

## II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH

### 1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội

- Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư; Thông báo Kết luận số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị; Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các công điện, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19 trong cộng đồng.

- UBND tỉnh đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đầy mạnh sản xuất kinh doanh. Thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra vi phạm, trục lợi chính sách; đến nay, đã phê duyệt hỗ trợ cho 261.606 người dân gặp khó khăn do đại dịch với kinh phí hỗ trợ khoảng 287 tỷ đồng<sup>25</sup>.

### 2. Nông nghiệp và tài nguyên, môi trường

- Vụ Xuân toàn tỉnh gieo trồng 84.551 ha, giảm 1,2% so với vụ Xuân 2019. Năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 69,45 tạ/ha, tăng 0,05 tạ/ha so với vụ xuân năm 2019. Diện tích gieo trồng vụ Mùa là 81.671 ha, giảm 0,8% so với vụ mùa năm trước<sup>26</sup>; năng suất lúa bình quân ước đạt trên 52 tạ/ha, cao hơn vụ mùa năm 2019. Toàn tỉnh đã xây dựng 382 mô hình “Cánh đồng lớn” với tổng diện tích 21.287 ha<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Gồm: 249.505 đối tượng thuộc diện người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền khoảng 274,067 tỷ đồng; đối tượng khác 10.521 người với số tiền 10,64 tỷ đồng.

<sup>26</sup> Trong đó diện tích lúa 72.911 ha, giảm 0,8% (-556 ha); năng suất lúa bình quân ước đạt 51,5 tạ/ha, tương đương vụ mùa năm 2019.

<sup>27</sup> Trong đó vụ xuân 220 mô hình với diện tích 12.274 ha; vụ mùa 162 mô hình lúa với diện tích 9.013 ha.

Đàn gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 113 nghìn tấn, bằng 75,4% kế hoạch năm và tăng 1,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản ước đạt 128 nghìn tấn, tăng 5,7% so cùng kỳ.

UBND tỉnh đã quyết định công nhận 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019; phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1 và tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch.

- Phê duyệt và triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố. Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2025. Tổ chức đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của Tỉnh ủy về công tác quản lý đất đai. Tiếp tục đôn đốc xử lý đối với 43 dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng, xây dựng sai so với mặt bằng quy hoạch được duyệt.

### **3. Công nghiệp, thương mại**

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 5,87% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước tăng 7,0% so với cùng kỳ<sup>28</sup>.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 5,5%. Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ ước tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 1.510 triệu USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ; trị giá hàng nhập khẩu ước đạt 895 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

### **4. Đầu tư, xây dựng, giao thông, truyền thông và điện lực**

- Tổng nguồn vốn đầu tư công đã giao kế hoạch đến hết tháng 9/2020 là 3.956 tỷ đồng; kết quả giải ngân ước đạt 71,5% kế hoạch. Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 70 dự án với tổng số vốn đăng ký là 2.999 tỷ đồng và 36,1 triệu USD<sup>29</sup>. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tăng 2 bậc so với năm 2018, đứng thứ 33/63 tỉnh, thành phố.

<sup>28</sup> Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,0%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt,... tăng 7,9%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,5%.

<sup>29</sup> Cùng kỳ năm 2019 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 57 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 5.189 tỷ đồng; 7 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 13,46 triệu USD.



Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều chỉnh, bổ sung Khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020. Công bố công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông đến năm 2040. Tập trung chỉ đạo triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn tại các huyện đến năm 2030. Triển khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Yên Bằng, huyện Ý Yên và CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông (đã bàn giao đất cho 02 nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào KCN)<sup>30</sup>; CCN Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; CCN Yên Dương, huyện Ý Yên; mở rộng CCN Xuân Tiến, huyện Xuân Trường.

- Đã khánh thành cầu Thịnh Long và Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh. Hoàn thành dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017. Phối hợp tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định<sup>31</sup>. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Giai đoạn I Tuyến đường trục phát triển nội vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tình lộ 485B, 487B, 488B, 488C... Phối hợp hoàn thiện thủ tục đầu tư và chuẩn bị công tác GPMB để đầu tư xây dựng cầu Bến Mới. Chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung của các huyện, thành phố; đến nay, có 10/11 dự án khu đô thị đã triển khai thực hiện; trong đó 07 khu đô thị đã tổ chức đấu giá đất, số tiền nộp ngân sách là 1.768 tỷ đồng<sup>32</sup>. Có 15/29 dự án khu dân cư tập trung đã triển khai thực hiện, trong đó 07 dự án đã tổ chức đấu giá đất, lũy kế đến nay số tiền nộp ngân sách là 354 tỷ đồng<sup>33</sup>.

- Triển khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025. Tập trung công tác GPMB, đôn đốc tiến độ thi công các dự án: Khu Trung tâm lễ hội thuộc dự án văn hóa Trần; Đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định; Khu đô thị mới phía Nam sông

<sup>30</sup> Dự án của Công ty TNHH Top Textiles Việt Nam và Công ty TNHH Jehong Textiles Việt Nam.

<sup>31</sup> Dự án có tổng chiều dài 65,58 km, đi qua 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng; tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng.

<sup>32</sup> Số liệu tính đến ngày 30/9/2020. Bao gồm: Năm 2017 là 141,828 tỷ đồng; Năm 2018 là 649,629 tỷ đồng; Năm 2019 là 615,858 tỷ đồng; Năm 2020 là 360,598 tỷ đồng.

<sup>33</sup> Năm 2019 là 116,423 tỷ đồng; đến 30/9/2020 là 236,55 tỷ đồng.

Đào; Giai đoạn III dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Dệt may; Dự án Khách sạn thông minh và trung tâm thương mại Nam Định; Các dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường... Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh; dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Nam Định.

- Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của nhân dân<sup>34</sup>. Trong 9 tháng đầu năm, xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông (giảm 14 vụ); làm 39 người chết (giảm 04 người); 67 người bị thương (giảm 11 người) so cùng kỳ năm 2019<sup>35</sup>.

- Tổ chức vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Nam Định. Thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh. Đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia; giải quyết thủ tục hành chính trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh<sup>36</sup>.

- Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 1.993 Tr.kwh, tăng 5,5% so với cùng kỳ; đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

## 5. Tài chính, ngân hàng, đăng ký kinh doanh

- Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 3.810 tỷ đồng, bằng 67% dự toán, giảm 5% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 3.541 tỷ đồng, bằng 67% dự toán, giảm 4% so với cùng kỳ (*Thu nội địa trừ đất là 2.004 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, giảm 2% so với cùng kỳ*); thu thuế xuất nhập khẩu 247 tỷ đồng, bằng 62% dự toán, giảm 17% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đạt 9.688 tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm.

- Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 75.193 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 65.894 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

<sup>34</sup> Ước tính 9 tháng đầu năm, luân chuyển hành khách đạt 1.454 triệu lượt người.km, giảm 8,7%; luân chuyển hàng hóa đạt 5.671 triệu tấn.km, tăng 0,6% so với cùng kỳ.

<sup>35</sup> Số liệu do Ủy ban an toàn giao thông tỉnh cung cấp (tính đến 15/9/2020).

<sup>36</sup> Tỉnh Nam Định được Bộ Thông tin và truyền thông đánh giá là một trong 7 tỉnh, thành phố đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

- Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 607 doanh nghiệp và 65 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 4.524 tỷ đồng<sup>37</sup>. Có 750 doanh nghiệp nhỏ tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; có 203 doanh nghiệp hoạt động trở lại<sup>38</sup>.

## 6. Văn hoá - xã hội

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 ở các cấp học, ngành học; tỉnh Nam Định tiếp tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế: Tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn quốc lần thứ 5 trong 6 năm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia<sup>39</sup>; toàn tỉnh có 99,79% học sinh đỗ tốt nghiệp, trong đó thí sinh của tỉnh có số điểm trung bình cao nhất cả nước (6,928 điểm), tất cả 9 môn thi đều thuộc top 10 tỉnh có mức điểm trung bình cao nhất toàn quốc<sup>40</sup>; Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoàn Nam Định đứng trong top đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải với 78 giải/93 học sinh tham gia, đạt 83,9%<sup>41</sup>; Các kỳ thi quốc tế, tỉnh Nam Định có 01 học sinh đạt Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế; 01 học sinh đạt Huy chương đồng Olympic Toán học quốc tế. Tổ chức khai giảng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2020-2021. Tổng kết các đề án dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.

- Hoàn thành Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ở tỉnh Nam Định đến năm 2030”. Xây dựng Kế hoạch phát triển ngành văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Tổng lượng khách tới các điểm tham quan du lịch của tỉnh ước đạt 1,1 triệu lượt người (bằng 41,7% so với cùng kỳ); doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 315 tỷ đồng (bằng 49,5% so với cùng kỳ).

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân. Quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử, đảm bảo chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, nhân lực để kịp thời chẩn đoán, thu

<sup>37</sup> Nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 9.299 doanh nghiệp và 775 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 70.358,2 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2019 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 622 doanh nghiệp và 55 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 5.444 tỷ đồng.

<sup>38</sup> Cùng kỳ năm 2019 có 631 doanh nghiệp nhỏ tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; có 172 doanh nghiệp khôi phục hoạt động trở lại.

<sup>39</sup> Riêng năm học 2017-2018 xếp thứ 2.

<sup>40</sup> Trong đó điểm trung bình môn Toán, Vật lý, Hóa học cao nhất cả nước: Toán 7,63 điểm, Vật lý 7,21, Hóa 7,29 điểm.

<sup>41</sup> Bao gồm 04 giải Nhất, 22 giải Nhì, 27 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

dung và điều trị ứng phó với dịch bệnh; tham gia Chương trình kết nối 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa theo Đề án của Bộ Y tế. Triển khai công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng, Chương trình mục tiêu y tế - dân số theo kế hoạch. Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 3.084 tỷ đồng, bằng 65,1% kế hoạch<sup>42</sup>. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 91,4% dân số.

- Tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 với tổng kinh phí trên 97 tỷ đồng. Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Giải quyết chế độ chính sách cho 41.116 đối tượng người có công và thân nhân người có công theo quy định của Nhà nước. Phê duyệt kết quả rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; kết quả toàn tỉnh có 9.443 hộ nghèo (chiếm 1,53%) và 37.609 hộ cận nghèo (chiếm 6,09%). Ước 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm mới bằng 60% kế hoạch; đào tạo nghề bằng 61% kế hoạch. Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định.

### **III. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH, NỘI CHÍNH**

- Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020 đảm bảo an toàn, đúng luật<sup>43</sup>; triển khai công tác phúc tra, rà soát, đăng ký sơ tuyển nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021. Phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19<sup>44</sup>. Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật dân quân tự vệ năm 2019; Đề án tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện (thành phố); diễn tập đảm bảo tác chiến phòng thủ các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020-2025. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, buôn lậu, ma túy, gian lận thương mại trên khu vực biên giới biển; tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện các hoạt động khai thác hải sản hợp pháp.

- Tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội

<sup>42</sup> Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 396 tỷ đồng.

<sup>43</sup> Đã bàn giao 2.553 công dân; trong đó có 03 công dân nữ.

<sup>44</sup> Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại 16 khu cách ly tập trung; tổ chức lực lượng tham gia các chốt kiểm tra, kiểm soát dịch (4 chốt của tỉnh, 9 chốt của huyện); tham gia diễn tập phòng, chống dịch Covid-19...

phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán và đại hội đảng bộ các cấp<sup>45</sup>. Tích cực tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy<sup>46</sup>. Sơ kết 15 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021. Đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, phức tạp. Công tác tiếp dân được duy trì theo quy định, đã tiếp 2.940 lượt công dân (giảm 5,1% so với cùng kỳ); tiếp nhận và xử lý 2.556 đơn thư (tăng 19,3% so với cùng kỳ).

#### IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

##### 1. Kết quả đạt được

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh; đạt được một số kết quả nổi bật là:

- Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chủ động, bài bản và hiệu quả: Nam Định là một trong những địa phương sớm hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh được chỉ đạo công phu, kỹ lưỡng cả về văn kiện, nhân sự, tuyên truyền và tổ chức phục vụ nên đã diễn ra thành công tốt đẹp; nhất là công tác bầu cử tại Đại hội được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, đã bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, nhân sự chủ chốt cấp ủy theo đúng cơ cấu của Đề án nhân sự; được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

- Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chủ động, bài bản, kịp thời và hiệu quả. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của

<sup>45</sup> Khởi tố 1.012 vụ, 1.616 bị can. Đấu tranh, khám phá 27 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh; khởi tố 494 vụ, bắt 549 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu 23 bánh heroin, 35.000 viên ma túy tổng hợp, 30 gam thuốc phiện, 6 khẩu súng, 48 viên đạn, 1 quả lựu đạn... Đặc biệt, đã triệt phá đường dây ma túy từ CHLB Đức về Nam Định tiêu thụ qua đường bưu điện, thu giữ 20 nghìn viên thuốc lắc; triệt phá cơ sở sản xuất gần 1,0 tỷ đồng tiền giả tại huyện Giao Thủy. Đấu tranh 36 chuyên án, triệt phá 22 ổ nhóm cờ bạc, trộm cắp, cướp giật tài sản, 94 vụ đánh bạc...

<sup>46</sup> Đã kiểm tra, xử lý hành chính 293 trường hợp vi phạm, phạt 373 triệu đồng.

Đảng<sup>47</sup>. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, góp phần tích cực vào kết quả xây dựng NTM, đô thị văn minh và “Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”.

- Công tác phòng, chống dịch được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời; trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng. Tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo duy trì hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện bình thường mới.

- Kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng vẫn giữ được ổn định và phát triển; một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ<sup>48</sup> và cao hơn mức bình quân chung của cả nước<sup>49</sup>; thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả về số lượng dự án và số vốn đăng ký. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chỉ đạo thực hiện tích cực; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số quy hoạch lớn, làm cơ sở cho việc chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới<sup>50</sup>. Tiến độ thực hiện các thủ tục, công tác GPMB và thi công các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung chỉ đạo, đôn đốc<sup>51</sup>. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tăng cường; Nam Định là một trong 7 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ngành giáo dục và đào tạo duy trì thành tích cao, tiếp tục dẫn đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an

<sup>47</sup> Đã tiến hành họp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành 01 Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

<sup>48</sup> Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,87%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 5,5%; giá trị hàng xuất khẩu tăng 2,2%; sản lượng thủy sản tăng 5,7%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng 1,3%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 71,5% kế hoạch.

<sup>49</sup> Theo dự báo của Tổng cục Thống kê: Nam Định là 1 trong 10 tỉnh, thành phố có mức ước chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2020 đạt trên 5%.

<sup>50</sup> Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Hồng Tiến và mở rộng Khu công nghiệp Bảo Minh; bổ sung Khu kinh tế Ninh Cơ vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam.

<sup>51</sup> Như: Cầu Thịnh Long; Dự án Xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017; Dự án tuyến đường trục kết nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; Đường trục phía Nam thành phố Nam Định...

toàn xã hội được giữ vững; đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện lớn của tỉnh. Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ.

## **2. Một số khó khăn và tồn tại, hạn chế**

- Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội của một số cấp ủy đảng còn gặp khó khăn về số dư và tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đề án nhân sự của một số đảng bộ chưa thực sự chặt chẽ, còn bị động; có nơi còn chủ quan, gượng ép, giới thiệu nhân sự chưa thực sự có tín nhiệm cao nên bầu không đủ số lượng theo yêu cầu đề ra. Công tác điều hành đại hội ở một số nơi còn lúng túng; một số ý kiến tham luận tại đại hội có chất lượng chưa cao; ý thức, trách nhiệm của một số đại biểu còn hạn chế, cá biệt có đại biểu để phiếu trắng hoặc không bầu cho ai trong danh sách bầu cử. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số nơi có thời điểm chưa kịp thời.

- Các làn sóng của đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; hầu hết các chỉ tiêu KT-XH đạt thấp so với kế hoạch đề ra; Thu ngân sách giảm so với cùng kỳ, điều hành ngân sách gặp nhiều khó khăn.

- Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án còn chậm như Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc và một số dự án nước sạch nông thôn...

- Việc xử lý các vi phạm về quản lý đất đai, đề điều còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Tình hình khiếu nại, tố cáo còn tiềm ẩn phức tạp.

## **B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2020**

### **1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị**

a) Ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng Quy chế làm việc; Ban hành Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện lộ trình tinh giản biên chế gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Triển khai tổng kết công tác

xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm 2015-2020. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2020, đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất theo các quy định của Trung ương và của tỉnh. Tích cực tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 5 - năm 2020.

c) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin thường kỳ cho cán bộ chủ chốt của tỉnh 6 tháng cuối năm 2020. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

d) Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo, đôn đốc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm sau kết luận kiểm tra. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ án tham nhũng; chủ động theo dõi nắm tình hình xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức theo quy định. Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

e) Chỉ đạo hoàn thành Chương trình giám sát năm 2020 của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch.



g) Tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021. Hoàn thành các cuộc giám sát thường xuyên, chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thí điểm đô thị thông minh; dự án Phát triển hạ tầng Khung Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2020. Ban hành và triển khai Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức tỉnh Nam Định; Kế hoạch thực hiện đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Đẩy mạnh họp trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo rà soát, khắc phục những tồn tại trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư. Triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

## **2. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH**

a) Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển KT-XH; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH của năm 2020. Tiến hành tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

b) Tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh; đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm. Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

c) Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 25% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 mô hình NTM kiểu mẫu và huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao. Chỉ đạo sản xuất vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nguy cơ gây hại của dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Duy trì nghiêm chế độ thường trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu

nạn; xử lý và ngăn ngừa tình trạng vi phạm Luật Đê điều. Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2025. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý đất đai tại các địa phương, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sản xuất nước sạch cho khu vực nông thôn; phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu dân số nông thôn được sử dụng nước sạch năm 2020 từ 95% trở lên.

d) Tập trung triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; Trung tâm phục vụ hành chính công. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông; CCN Thịnh Lâm, huyện Giao Thủy; CCN Yên Dương, huyện Ý Yên; mở rộng CCN Xuân Tiến, huyện Xuân Trường để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận và hạ tầng một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện<sup>52</sup>. Phấn đấu khởi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định I tại huyện Hải Hậu; Cụm công nghiệp Thanh Côi, huyện Vụ Bản.

e) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định; xây dựng đường trục phát triển nổi vùng kinh biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B; 488C; xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung của các huyện, thành phố. Chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng cầu Bến Mới.

f) Triển khai thực hiện các nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Khởi công Bệnh viện đa khoa tỉnh; dự án Nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống lụt, bão đê hữu sông Hồng và đê tả sông Đào, thành phố Nam Định. Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Khu Trung tâm lễ hội thuộc dự án văn hóa Trần; Khu đô thị mới phía Nam sông Đào; Đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định; Giai đoạn III dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Dệt may; các dự án khu đô thị Thống Nhất, Mỹ Trung. Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án: Nhà máy điện rác tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc; Xây dựng mới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Nam Định.

<sup>52</sup> CCN Thanh Côi, huyện Vụ Bản; CCN Yên Bằng, huyện Ý Yên; CCN làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu; CCN Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc; mở rộng CCN Đông Côi, huyện Nam Trực...

g) Tăng cường quản lý thu, chống thất thu thuế. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ nộp thuế. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2020, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

h) Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X và Đại hội thể thao Đông Nam Á Seagames 31. Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 và thành lập các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn. Tổ chức rà soát, điều tra, phân loại hộ gia đình năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

### **3. Lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, nội chính**

a) Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách dân quân tự vệ (dự bị động viên) giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển; mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

b) Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2020; tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo, giai đoạn 2015-2020”. Mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong các tháng cuối năm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, nhất là tội phạm có liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

c) Hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; nhất là các vụ việc kéo dài, vượt cấp phức tạp, đông người. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nỗ lực kiềm chế, giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí.

Trên cơ sở định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ tình hình thực tế cụ thể hóa để thực hiện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ cả năm 2020. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (đề báo cáo),
- Các ban đảng Trung ương,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**PHÓ BÍ THƯ**



**Lê Quốc Chính**